
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 

วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓, ๐๙๓๐ 
ณ ห้อง B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ 

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 
“ ริเริ่ม  รวดเร็ว  รอบคอบ ”  

 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ 
 ๑. พลเอก สุรชาติ    จิตต์แจ้ง   นายกสมาคมฯ 
 ๒. นายณรงค์     คงสมปราชญ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑ 
 ๓. นายธำรงค์    ทรงบัณฑิตย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒    
 ๔. นายบุญเลิศ    คชายุทธเดช   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓ 
 ๕. นายศรีชาย    เอ่ียมจั่น   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔    
 ๖. นายสุพล    จิตราพงษ์  อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ ๖ 
 ๗. พลเอก พิสิทธิ์   สิงหราไชย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๑ 
 ๘. นายสมนึก   มั่นในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๓ 
 ๙. นายดนัย   จารุณ   เลขาธิการ 

 ๑๐. นายสุรพงษ์   สิทธาทิพย์   เหรัญญิก     
 ๑๑. นายรุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม   นายทะเบียน 
 ๑๒. นายพงษ์หฤษฎ์    จรัณยานนท ์  บรรณารักษ์ 
 ๑๓. นายปพน  วงศ์สุธารส  ปฎิคม 

 ๑๔. นายสมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ๑๕. นายพงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ    

 ๑๖. นางดารารัศมิ์  ศรีวิลัย  กรรมการ 
 ๑๗. พันโท สุชาติ   ยังสว่าง   กรรมการ 
 ๑๘. นายเขมชาติ   ศุภนรากุล   กรรมการ 

 ๑๙. นายสมเจตน์   ราชแพทยาคม  กรรมการ 
 ๒๐. ร้อยเอก สุรพล    บวรศักดิ์  กรรมการ     
 ๒๑. นายสิทธิเดช   สุทธิขาว   กรรมการ 

 ๒๒. นายประเสริฐ  คำแฝง   กรรมการ 
 ๒๓. นายธรรมศักดิ์   เจริญฟุ้ง   กรรมการ 
 ๒๔. นายชัยพล   สินเจือ   กรรมการ 
 ๒๕. นายจิมมี่    ศรีสุขใจสำราญ กรรมการ 



 ๒๖. พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักฺษ์   กรรมการ 
 ๒๗. นายนพวินทร์    ฐิติบุญญาภิรมย์ กรรมการ 
 ๒๘. นายพิมฉัตร์   อภิวรรธน์วิบูล  กรรมการ 

/ผู้ไม่มาประชุมฯ... 
 
 

-๒- 
  

ผู้ไม่มาประชุมฯ 
 ๑. นายสมเดช    ขันจำนงค ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๗ ติดภารกิจ 
 ๒. นายไตรภพ    ขันตยาภรณ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๘ ติดภารกิจ 
 ๓. พลเรือเอก กาญจน์   ดีอุบล  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๙   ติดภารกิจ 
 ๔. นายสมโภชน์   ราชแพทยาคม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๐   ติดภารกิจ 
 ๕. นายศิริพจน์   นภาวุฒิ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๔  ติดภารกิจ 
 ๖. พลตรี วรวุฒิ   วุฒิศิริ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๕  ติดภารกิจ
 ๗. นายศิริ   สาระผล   ประชาสัมพันธ์    ติดภารกิจ 
 ๘. นายอนันต์  พิมพา   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 

 ๙. นายกิตติคุณ   เครือคุณาลัย   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
 ๑๐. นายศุภวัสส ์  ตันติเสถียรชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  ติดภารกิจ 
 ๑๑. นางอภิญญา  เชื้อปาน  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๒. นายณฐวุฒ    เอมแย้ม  กรรมการ    ติดภารกิจ
๑๓. นายพิชิต   อมัติรัตนะ   กรรมการ    ติดภารกิจ 

 ๑๔. นายจิรันดร์   บุญรุ่ง   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๑๕. นายนพดล    เสมมีสุข  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๖. พันเอก ภูษิต    คล้ายหิรัญ  กรรมการ    ติดภารกิจ 

 ๑๗. นายธนบัต ิ อ้ึงสุวรรณพานิช กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๘. พันเอก ผ่านศึก   อนันตพงษ์  กรรมการ    ติดภารกิจ
 ๑๙. นายพรรณพรหมพร  เอ่ียมประชา   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๐. นายสุรชัย  พูลสิริ   กรรมการ ติดภารกิจ 

 ๒๑. พันเอก สรเดช   สุริยกาญจน์  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๒. นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๓. นายยงยศ   กาญจนโรจน์พันธ์ กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๔. นายนิติพัฒน์   พรนิมิตพิศาล  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๕. นายยอดรัก    ธรรมสโรช  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๖. นายคณิต   บริพันธ์   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๗. นายนิธิพร    มีลาภ  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๘. นายสุรศักดิ์   สีโท   กรรมการ ติดภารกิจ 



 ๒๙. นายสาโรช    จันทร์ประเสริฐ กรรมการ     ติดภารกิจ 
 ๓๐. นายธนาดร   นิยมไวทยะ   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๑. นายขจร    เรเชียงแสน  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๒. นายวีระวัฒน์   วีระพงษ ์  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๓. นายสุพจน์  แก้วพรหมมาลย์  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๔. นายธนวัฒน์  เทียนประเสริฐ  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๕. นายรังสรรค์ โพธิ์คำ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๕  ลาออก 
 ๓๖. นายวิเชียร   โสพรรณพนิชกุล   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๒  ลาออก 
 ๓๗. นายอทิทักษ์   ฐานะรัตน์  กรรมการ    ลาออก 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุมฯ... 
 

-๓- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 ๑. ร้อยตรี สิทธิกร สุทธิขาว  ผู้ช่วยดำเนินงานนายกสมาคมฯ 
 
เจ้าหน้าทีก่ารประชุมฯ 
  ๑. นางแว่นฟ้า ทิมรอด  ผู้จดบันทึก 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙๔๕ 
 
  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ นายสมนึกฯ/อุปนายกฯ เป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
และผู้เข้าร่วมประชุมฯ กล่าวแสดงความยนิดแีก่ พลเอก สุรชาต ิ จติต์แจง้ นายกสมาคมฯ และพลเอก พิ
สิทธิ ์ สิงหราไชย อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ได้รับ
พระราชทานยศนายทหารชั้นนายพล โดยครองยศพลเอกพร้อมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการที่สูงขึ้น ซึ่งนับว่าเป็น
เกียรติประวัติทั้งของท่านและสมาคมฯ ณ โอกาสนี้ ขอให้ท่านทั้งสองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ยิ่งๆขึ้นไป  
 

๑. วาระท่ี ๑ 
ประธานกล่าวเปิดประชุมฯ 
 พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบติัหน้าท่ีเลขานุการฯ สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ เป็นการ
ประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประกอบด้วยวาระการประชุมฯ จำนวน ๖ วาระ รายละเอียดตามภาพฉาย  
 วาระที่ ๑ การเปิดประชุมฯ ขออนุญาตเรียนเชิญ พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ        
ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ ในวาระนี้ ครับ 

นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  สวัสดีครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ พ่ีๆ เพ่ือนๆ และ

น้องๆทุกคน ขอขอบคุณมุทติาจติจาก พี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ ทุกท่านที่ได้แสดงความยนิดพีร้อมทัง้ค า



อวยพรดีๆ ทีม่ใีหแ้ก่ผมและพลเอก พสิทิธิฯ์ และเช่นเดยีวกนัขอใหพ้รอนัประเสรฐินัน้ยอ้นกลบัไปหนุนส่ง

แก่ทุกท่าน   ให้ประสบความส าเรจ็ด้วยเช่นกนั โอกาสนี้ขอเปิดการประชุมฯ ครัง้ที่ ๕/๒๕๖๓ เชญิฝ่าย

เลขาฯ ในวาระต่อไป  

 

๒. วาระท่ี ๒ 
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการฯ การประชุมคณะกรรมการ                    
สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓, ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม B 
๒๑๔ ชั้น  ๒  โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมี  พลเอก สุ รชาติ   จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ  เป็นประธาน                   
มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๒๓ คน เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๑ คน รวม
เป็น ๒๔ คน รายละเอียดสรุปรายงานการประชุมฯ มีจำนวน ๑๐ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการฯ            
กรุณาตรวจสอบตรวจทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามภาพฉาย ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และ
มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หรือไม่ หากไม่มขีอให้ทีป่ระชุมฯ ไดร้บัรองรายงาน     
การประชุมฯ ครัง้ที ่๔/๒๕๖๓ 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  

 
/๓. วาระท่ี ๓... 

 
-๔- 

 
๓. วาระท่ี ๓ 

เรื่อง เพื่อทราบ 
  พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ  ในวาระนี้ ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องที่ควรเรียน
ให้ทีป่ระชุมฯ รับทราบ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 
 วาระที่ ๓.๑  เรื่อง ชี้แจงสถานภาพการเงินของสมาคมฯ   โดย นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์ 
เหรัญญิกฯ 

  นายสุรพงษ์ฯ/เหรัญญิกฯ ขอรายงานสถานภาพทางการเงิน สำหรับเดือน สิงหาคม – กันยายน
๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดังนี้ 
  (๑) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ๓๐ ก.ย.๖๓ 

(๑.๑) เงินสดในมือ    จำนวน      ๒๙,๓๙๘.๙๓ บาท 
(๑.๒) เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ ๓ บัญชีออมทรัพย์  
       จำนวน           ๒,๔๙๒,๖๔๑.๙๕ บาท 
(๑.๓) เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 
     บัญชีออมทรัพย์ จำนวน              ๘๑๙,๐๘๒.๖๕ บาท 
     บัญชีเงินฝากประจำ จำนวน        ๑,๐๑๒.๖๐ บาท 



(๑.๔) รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป จำนวน            ๓,๓๔๒,๑๓๖.๑๓ บาท 
(๑.๕) หักเงินกองทุนครูเฉลียวฯ  จำนวน             ๑,๕๐๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
(๑.๖) คงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน                       ๑,๘๓๗,๖๘๑.๙๖ บาท 

   (๒) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำเดือน ส.ค - ก.ย.๖๓ 
 (๒.๑) เงินสดรับ เดือน ส.ค.๖๓  จำนวน            ๕๐๐.๐๐ บาท  
        เงินสดรับ เดือน ก.ย.๖๓  จำนวน                  ๗,๗๐๐.๐๐ บาท 
  รวมเงินสดรับ จำนวน         ๘,๒๐๐.๐๐ บาท 

   (๒.๒) เงินสดรับ เดือน ส.ค.๖๓   จำนวน         ๗,๑๐๔.๐๐ บาท  
     เงินสดรับ  เดือน ก.ย.๖๓   จำนวน                ๖๑,๔๘๖.๐๐ บาท 
    รวมเงินสดจ่าย  จำนวน      ๖๘,๕๙๐.๐๐ บาท 
     (๒.๓) เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๒.๑) – ข้อ (๒.๒)) จำนวน     - ๖๐,๓๙๐.๐๐ บาท 
  (๓) รายการแสดงฐานะการเงินสะสม บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๓ 
        (๓.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน              ๔๘๖,๒๗๒.๓๘ บาท 
   (๓.๒) รวมเงินสดจ่าย จำนวน    ๘๓๘,๔๔๖.๐๔ บาท
   (๓.๓) เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๓.๑) – ข้อ (๓.๒)) จำนวน   - ๓๕๒,๑๗๓.๖๖ บาท 
  (๔) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีอาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำเดือน ส.ค - ก.ย.๖๓ 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ๓๐ ก.ย.๖๓ 
   (๔.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน               _๔๘,๗๒๕.๐๐ บาท 
    - แยกเป็น เดือน ส.ค.๖๓  จำนวน       ๑๘,๗๕๕.๐๐ บาท  
                 เดือน ก.ย.๖๓  จำนวน                ๒๙,๙๗๐.๐๐ บาท 
   (๔.๒) รวมเงินสดจ่าย จำนวน      ๓๗,๗๑๒.๗๙ บาท 
    - แยกเป็น เดือน ส.ค.๖๓  จำนวน       ๑๗,๙๐๗.๖๔ บาท  
                       เดือน ก.ย.๖๓  จำนวน                ๑๙,๘๐๕.๑๕ บาท 
   (๔.๓) เงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๔.๑) – ข้อ (๔.๒)) จำนวน        ๑๑,๐๑๒.๒๑ บาท 

/(๕) รายการ... 
-๕- 

 
  (๕) รายการแสดงฐานะการเงินสะสม บัญชีอาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.๖๓        
ถึง ก.ย.๖๓ 
        (๕.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน              ๑๒๕,๕๓๐.๐๐ บาท 
   (๕.๒) รวมเงินสดจ่าย จำนวน    ๒๘๙,๑๒๘.๔๒ บาท
   (๕.๓) เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๔.๑) – ข้อ (๔.๒)) จำนวน   - ๑๖๓,๕๙๘.๔๒ บาท
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานสถานภาพการเงินของสมาคมฯ และเอกสารรายงานสถานภาพ
การเงินของอาคารสมาคมฯ ประจำเดือน ส.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๓ ที่แนบ 
  มติที่ประชุม รับทราบและรับรองสถานภาพการเงินของสมาคมฯ และอาคารสมาคมฯ 
ประจำเดือน ส.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๓    



  วาระที่ ๓.๒ เรื่อง ชี้แจงสถานภาพของกองทุนครูเฉลียว จำเริญมา เพื่อการศึกษา โดย                           
นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย ์เหรัญญิกฯ 
  นายสุรพงษ์ฯ/เหรัญญิ กฯ  ขอรายงานสถานภาพทางการเงินบัญชีกองทุนครู เฉลียวฯ  
ประจำเดือน ส.ค - ก.ย.๖๓ 
  บัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ 
  (๑) เงินสดรับ จำนวน         ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  (๒) เงินสดจ่าย  จำนวน    -         บาท 
  (๓) เงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย จำนวน                ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
  (๔) เงินกองทุนครูเฉลียวฯ ยกมา     จำนวน           ๑,๔๘๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
  (๕) เงินกองทุนครูเฉลียวฯ ยกไป    จำนวน           ๑,๕๐๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
  (๖) รอเบิกจ่าย (ช่วยเหลือบุตรนายอดิศักดิ์ฯ) จำนวน             ๑๑๕,๐๔๖.๐๒ บาท 
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานสถานภาพการเงินของกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน                       
ส.ค - ก.ย.๖๓ ที่แนบ 
        มติที่ประชุม  รับทราบ และรับรองสถานภาพการเงินกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน                          
ส.ค - ก.ย.๖๓ 
  แทรกวาระ : เรียนเชิญ นายณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ/อุปนายกฯ 
คนที่ ๑ เป็นผู้แทน มอบของที่ระลึกแก่ พลเอก สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ 
    : เรียนเชิญ นายธำรง  ทรงบัณฑิตย/อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒ เป็นผู้แทน มอบของ
ที่ระลึกแก่ พลเอก พิสิทธิ์  สิงหราไชย/อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๑ 
    วาระที่  ๓ .๓  เรื่อง รายงานการบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ โดย นายสมบูรณ์              
แก้วเกรียงไกร เลขานุการคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
  นายสมบูรณ์ฯ/กรรมการฯ/เลขานุการคณะทำงานฯ ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินการของ
คณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีอาคารสมาคมฯ โดยในห้วงเวลาที่ผ่านมา  
  คณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ได้มีการประชุมฯ      
เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ร้านอาหารอ่ิมทิพย์ โดยมี นายศิริพจน์  นภาวุฒิ/อุปนายกฯ/ประธานคณะ      
ทำงานฯ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. นายภคพล  ทรงบัณฑิตย มีหนังสือเสนอคณะทำงานฯ ขอเช่าพ้ืนที่ชั้นล่างของอาคารสมาคมฯ 
เนื้อท่ีประมาณ ๖๐ ตารางเมตร (ร้านกาแฟสดเดิม) เพ่ือดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิ  โดยกำหนด
อัตราในสัญญาเช่าเดือนละ ๕,๕๐๐.- บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) อายุสัญญา ๒ ปี ส่วนปีถัดไปคิดเป็น
จำนวน ๖ ,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติสัญญาโดยนายกสมาคมฯ                     
และผู้ขอเข้าประกอบการทำการปรับพ้ืนผิว ปรับปรุงตกแต่งภายในร้านเดิมให้ใหม่ข้ึน 

/๒. สัญญา... 
-๖- 

 
  ๒. สัญญาค่าเช่าห้องติวเตอร์ บริเวณชั้นล่างของอาคารเช่นกัน โดยมี ดร.ก้องเกียรติฯ ยบ.๕๖ 
เป็นผู้เช่าสำหรับประกอบการ (ระยะเวลาของสัญญาเช่า จำนวน ๙ ปี) มีการดำเนินการมาแล้ว ๔ ปี สัญญาเช่า
ปีที่ ๓ - ๔ เป็นจำนวนเงิน เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ขึ้นปีที่ ๕ ค่าเช่าจะปรับเป็นจำนวน   



เดือนละ ๑๘ ,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้  ผู้ เช่าได้มีการต่อรองราคาค่าเช่าจากเดิม          
โดยขอลดลงเป็นจำนวน เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอย
จากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙ ซึ่งคณะทำงานฯ พิจารณาแล้วสามารถลดลงมาได้ที่ เดือนละ 
๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และจะมีการพิจารณาปรับปรุงสัญญาเช่าเดิมที่มีห้วงระยะ
เวลานานเกินไป เพ่ือให้มีระยะเวลาเช่าที่สั้นลง เปิดโอกาสให้ สมาคมฯ สามารถปรับค่าเช่าการใช้อาคารของ
สมาคมฯ ได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
  พันโท สุชาติฯ/กรรมการฯ ฝากข้อห่วงใยถึงสมาคมฯ เรื่องรายรับ – รายจ่าย ที่สมาคมฯ          
มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งความไม่สมดุลนี้อาจจะทำให้สถานะการเงินของสมาคมฯ ไม่สามารถดำรงอยู่ได้    
ในระยะยาว สมาคมฯ จะต้องแสวงหารายได้อ่ืนมาทดแทนเพ่ือการดำรงสถานะความสมดุลทางด้านการเงินไว้  
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  ตามที่ นายสมบูรณ์ฯ/เลขานุการคณะทำงานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมฯ
ทราบ รวมทั้งข้อห่วงใยของ พันโท สุชาติฯ/กรรมการฯ นั้น ต้องขอขอบคุณมาก สมาคมฯ จะนำไปพัฒนา                
กำหนดแนวทางการดำเนินการให้รอบคอบ ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาคมฯ และสมาชิกฯ   
  มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการอาคารของสมาคมฯ ตามที่                    
นายสมบูรณ์ฯ/กรรมการฯ/เลขานุการคณะทำงานฯ รายงาน และข้อห่วงใยของ พันโท สุชาติฯ/กรรมการฯ
   วาระที่ ๓.๔  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงเว็บไซด์สมาคมฯ และฐานข้อมูลของ
ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ โดย ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ 
   พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ได้รับการ
ประสานจาก นายรุ่งศักดิ์ฯ/นายทะเบียน/ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ ให้เรียนชี้แจงเพ่ือกรุณาทราบว่า 
การปรับปรุงเว็บไซด์สมาคมฯ และการจัดทำฐานข้อมูลของศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ได้มีการดำเนินการ         
อย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติในห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการพัฒนาข้อมูล (Update) 
เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา รายละเอียดในการพัฒนาฐานข้อมูลเป็นไปตามที่ ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ                  
ไดม้ีการรายงานไว้ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 
 มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงเว็บไซด์สมาคมฯ และฐานข้อมูลของศิษย์เก่า
โยธินบูรณะ ตามท่ี พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
  

๔. วาระท่ี ๔ 
เรื่องเพื่อพิจารณา   
  พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ ในวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา มีเรื่อง       
เพ่ือพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้  
 วาระที่ ๔.๑  เรื่อง การจัดงานวันไหว้ครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ โดย พลเอก พิสิทธิ์  สิงหราไชย 
อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน 
 พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน ขออนุญาตเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบถึง
แนวทางท่ีสมาคมฯ ไดว้างแผนการจัดงานไว้เพื่อให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา รวมทั้งข้อหารืออ่ืนๆไว้ ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ งานมุทิตา คารวะคุณครูผู้มีพระคุณ ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนดในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๔ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ โรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งตรงกับวันครูแห่งชาติ (Teachers' Day) 
 

/การมีวันครู... 



 
-๗- 

 
   การมีวันครู  : เพ่ือให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์  แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ 
ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดี  รู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญ                 
อย่างมากในวงการทางการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละ
เพ่ือส่วนรวมอย่างมาก 
   ความหมายของครู 
        ครู  หมายถึง  ผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ 
 ๔.๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดงาน 
   ๔.๑.๒.๑ เพ่ือระลึกถึงคุณูปการของคุณครูที่มีต่อศิษย์ 
   ๔.๑.๒.๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียน
โยธินบูรณะ 
   ๔.๑.๒.๓ เพ่ือให้คณุครูอาวุโส ศิษย์เก่าฯ ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน 
 ๔.๑.๓ รูปแบบการจัดงาน 
  ๔.๑.๓.๑ จัดรูปแบบไทยๆ เรียบง่าย กระชับ สนุกสนานฉันท์พ่ีน้อง 
   ๔.๑.๓.๒ บรรยากาศภายในงาน อบอวลด้วยความรัก ความอบอุ่น 
   ๔.๑.๓.๓ มีพิธีสงฆ์ เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ และเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
   ๔.๑.๓.๔ มีพิธีมุทิตาคารวะครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ 
  ๔.๑.๓.๕ มีการออกซุ้มอาหาร โดยศิษย์เก่าโยธินบูรณะแต่ละรุ่น 
  ๔.๑.๓.๖ มีการรับประทานอาหารร่วมกัน เพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี 
  ๔.๑.๓.๗ มีการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น 
  ๔.๑.๓.๘ มีการแสดงดนตรี และการแสดงของนักเรียน ฯลฯ 
  ๔.๑.๓.๙ มีการร้องเพลงร่วมกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคี 
 ๔.๑.๔ การจัดงานประกอบด้วย ๔ ชว่งเวลา คือ 
  ช่วงที่ ๑ พิธีสงฆ์ : เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้ว และสวดเจริญ
พระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีฯ 
  ช่วงที่ ๒ พิธีมุทิตาจิตคาราวะครู : เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึงคุณูปการของ
คุณครูทุกท่านที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา 
  ช่วงที่ ๓ การรับประทานอาหารร่วมกันของครูและศิษย์โรงเรียนโยธินบูรณะ : เพื่อเป็นการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัว 
  ช่วงที่ ๔ การประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น : เพ่ือยกย่อย่องชมเชยศิษย์เก่าที่ได้สร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับศิษย์ปัจจุบันที่จะก้าวเจริญรอย
ตามในอนาคต 



 ๔.๑.๕ กำหนดการจัดงาน 
  เวลา ๑๐.๐๐ น.  พิธีสงฆ์ 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  พิธีมุทิตาคารวะครูผู้มีพระคุณ 
เวลา ๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารร่วมกัน และชมการแสดงของโรงเรียน 
เวลา ๑๔.๐๐ น.  พิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น 
เวลา ๑๖.๐๐ น.  ปิดงานฯ 

/๔.๑.๖... 
-๘- 

 
 ๔.๑.๖ ข้อหารือ  
  การจัดงานดังกล่าวมีรายละเอียดปลีกย่อย ขั้นตอนการเตรียมการ และการประสานงาน                
ที่ต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมการจัดงานวันไหว้ครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ของสมาคมฯ ร่วมกับโรงเรียน
โยธินบูรณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ จึงขออนุญาตหารือแนวทางการจัดงานและการแบ่งมอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้มีความคล่องตัวและมีการประสานงาน
ต่อเนื่องจากกลุ่มคณะหรือตัวบุคคลโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ  
  รายละเอียดการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมงาน ประกอบด้วย 
  ๔.๑.๖.๑ การอำนวยการ ประสานการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๔.๑.๖.๒ สถานที่จัดงานฯ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ โรงเรียนโยธินบูรณะ 
  ๔.๑.๖.๓ การจัดอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉาย Projector พร้อม
เจ้าหน้าที่กำกับดูแล 
  ๔.๑.๖.๔ การตกแต่งเวที พร้อมจัดทำข้อความบนเวทีตามความเหมาะสม  
  ๔.๑.๖.๕ การเตรียมอุปกรณ์พิธีสงฆ์ 
  ๔.๑.๖.๖ การเตรียมอุปกรณ์พิธีมุทิตาคารวะครู 
  ๔.๑.๖.๗ การบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
  ๔.๑.๖.๘ การควบคุม อำนวยการ และดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัย 
  ๔.๑.๖.๙ การประชาสัมพันธ์ 
  ๔.๑.๖.๑๐ การควบคุมการแสดงบนเวที 
  ๔.๑.๖.๑๑ การออกร้าน (ซุ้มอาหาร) 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ การจัดงานวันไหว้ครู ๑๖ มกราคม ของสมาคมฯ ในทุกปี ถือว่า   
เป็นงานสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราชาวโยธินบูรณะ ขอให้ศิษย์เก่าทุกท่านร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ               
ร่วมแรงรวมใจ ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดงานและเดินทางมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน                     
ให้ยิ่งใหญ่สมเกียรติ สมศักดิ์ศรีและสง่างาม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนรุ่นน้องๆเพ่ือการสืบสานต่อไป  
 ในปีนี้ มีการเพ่ิมพิธีการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ภายหลังจากห่างหายไปห้วงระยะเวลา
หนึ่งด้วยปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่เอ้ืออำนวย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยในผลงานของศิษย์เก่า 
ทีไ่ด้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง โรงเรียนโยธินบูรณะ สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ
ศิษย์ปัจจุบัน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นพลังสนับสนุนให้ทำงานเพ่ือประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 
การดำเนินการขอให้ทุกท่านช่วยกันหารือหรือร่วมตกลงใจในหนทางปฏิบัติให้ดีที่สุด สมาคมฯ มีความต้องการ



ที่จะเติมเต็มในกิจกรรมนี้ด้วยการเชิญคุณครูและผู้แทนศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี                  
ที่ดีงามนี้ด้วย เพ่ือที่ท่านเหล่านี้จะได้มีโอกาสมองไปข้างหน้าและเป็นผู้นำในการดำเนินการสานเจตนารมณ์ 
ของรุ่นพ่ีๆ เพ่ือรักษามรดกของชาวโยธินถิ่นคนดีต่อไปในอนาคต งานมุทิตาฯ ที่ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์                
ในกลุ่มงานแวดวงการศึกษา มีการเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ซึ่งได้รับกระแส                
การตอบรับที่ดีมาก ฝากให้ผู้รับผิดชอบนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 
 นายณรงค์ฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ/อุปนายกฯ  โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นส่วน
ราชการที่ต้องตอบสนองความต้องการของสังคม จึงขอเรียนว่า 
 ประเด็นที่ ๑ คุณครูและศิษย์ปัจจุบันมีความสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
เพ่ือรักษามรดกของชาวโยธินถิ่นคนดีต่อไป ซึ่งมีความเห็นที่ตรงกันทั้งสมาคมฯและโรงเรียนโยธินบูรณะ                      
คนรุ่นใหม่จะต้องมีการเรียนรู้เพ่ือนำไปถ่ายทอดการสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเราให้ดำรงไว้ให้
นานๆ  

/ประเด็นที่ ๒... 
 

-๙- 
 

 ประเด็นที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นส่วนราชการที่จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (สพม.๑) ซึ่งมี
จำนวน ๖๗ โรงเรียน ปัจจุบันเป็นการจัดระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) รวมกับ สพม.๒ จำนวน
ประมาณ ๑๖๐ โรงเรียน ดังนั้นการจัดงานวันครูของโรงเรียนโยธินบูรณะเป็นการจัดงานระดับ กศจ. โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากคุรุสภา ทั้ง ๑๖๐ โรงเรียน ซึ่งปีนี้คาดหวังว่าจะขอใช้หอประชุม โรงเรียน                   
โยธินบูรณะซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสถานที่จัดงาน แต่ได้ขออนุญาตที่ประชุมไว้เนื่องจากได้รับการประสานจาก
สมาคมฯ เพ่ือขอใช้หอประชุมใหญ่ในการจัดงานมุทิตาคารวะครู ล่วงหน้าก่อนแล้ว ซึ่งสมาคมฯ มีการดำเนิน 
การจัดงานมาโดยตลอดจนเป็นประเพณีของโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งที่ประชุมฯ มีความเข้าใจและแสดงความ
ชื่นชมแนวคิดนี้ จึงเป็นที่ยืนยันแล้วว่า 

๑. โรงเรียนโยธินบูรณะ พร้อมให้การสนับสนุนหอประชุมใหญ ่ชั้น ๔ เป็นสถานที่จัดงาน  
๒. การให้ความร่วมมือในการสนับสนุนคุณครูและศิษย์ปั จจุบัน  เห็นด้วยในหลักการ              

ให้ผู้ที่รับผิดชอบนำไปพิจารณาตามความเหมาะสม เนื่องจากวันครูดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ (วันเสาร์) 
และตรงกับการจัดงานใหญ่ของ กศจ. จึงต้องพิจารณาการสนับสนุนให้รอบคอบและเหมาะสม  

พันโท สุชาติฯ/กรรมการฯ ขออนุญาตเสนอแนวคิดจากประสบการณ์สำคัญที่ผ่านมา ย้อนกลับ
ไปเมื่อครั้งได้มีโอกาสเป็นประธานจัดงานวันครูของสมาคมฯ เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ขอใช้หอประชุมฯ เป็นสถานที่จัดงานในช่วงเวลาเช้า ส่วนสมาคมฯ ใช้หอประชุมฯ จัดงานมุทิตาในช่วง      
เวลาบ่าย จึงเกิดปัญหาความไม่ลงตัวเรื่องของเวลาที่ จะจัดงานของสมาคมฯ เนื่องจากสำนักงานเขต          
พ้ืนที่การศึกษาได้ใช้เวลาล่วงเลยไปมาก ทำให้สมาคมฯ ไม่สามารถใช้สถานที่จัดงานได้ตามกำหนดเวลาจริง       
ซึ่งอุปสรรคการจัดงานที่มีความซ้ำซ้อนนี้เป็นบทเรียนที่ควรนำมาพิจารณาในการจัดงานด้วย แต่เป็นที่น่ายินดี   
ที่ ผอ.ณรงค์ฯ ได้กรุณายืนยันเจตนารมณ์ในการอนุญาตให้สมาคมฯ ใช้สถานที่จัดงานเพียงหน่วยงานเดียว 
สร้างความสบายใจให้กับคณะทำงานฯ ที่จะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับพิธีมุทิตาฯนั้น                
ห้วงที่ผ่านมา สมาคมฯ จะเชิญครูปัจจุบันเป็นผู้เริ่มประกอบพิธีคารวะครูอาวุโสเป็นลำดับแรก จากนั้น                   



จะตามมาด้วยคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันตามลำดับ เนื่องจากเป็นการแสดงออกของบุคลากรครูที่จะเป็น
ต้นแบบที่ดีให้กับลูกศิษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณครู รุ่นน้องเคารพรุ่นพ่ี ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และที่สำคัญการสนับสนุนบุคลากรครู นักเรียน อุปกรณ์ที่มีอยู่ของโรงเรียน 
ตลอดจนลำดับขั้นตอนที่เป็นแบบแผนที่ถูกต้องนั้นโรงเรียนมีส่วนสำคัญยิ่ง จึงขอให้คณะทำงานฯ ประสานงาน
กับส่วนสนับสนุนที่โรงเรียนจัดมาให้อย่างใกล้ชิดและเต็มประสิทธิภาพ ผลสำเร็จที่ออกมาจะเป็นสิ่งที่สวยงาม
และน่ายกย่องเชิดชู แสดงถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
    นายบุญเลิศฯ/อุปนายกฯ นโยบาย แนวคิดของนายกสมาคมฯ และ ผอ.ณรงค์ฯ มีความ
ตรงกัน นับว่าเป็นความโชคดีของสมาคมฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร โรงเรียนอย่างดียิ่ง ดังนั้น                   
การดำเนินงานคงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น การจัดงานครั้งนี้  สมาคมฯ จะสร้างมิติใหม่ที่เป็น
วัฒนธรรมใหม่ของโรงเรียนโยธินบูรณะ การจัดงานรูปแบบนี้นับเป็นประเพณีที่ดีงามที่สมาคมฯ ร่วมกับ
โรงเรียนจัดขึ้นมาในทุกๆปี  มิติใหม่ที่กล่าวถึง คือพิธีไหว้ครูจะมีทั้งศิษย์เก่าที่นำโดยสมาคมฯ และศิษย์ปัจจุบัน
ที่นำโดยโรงเรียนโยธินบูรณะ ความเห็นส่วนตัวควรพิจารณานำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเป็น
ผู้แทนศิษย์ปัจจุบันไหว้ครูอาวุโส และถือโอกาสไหว้ครูปัจจุบันด้วย  หรือการคิดหารูปแบบที่มีความ                          
ทันยุคสมัยแต่ยังดำรงความเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยไว้  ตลอดจนมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่า
ดีเด่น อันจะทำให้ศิษย์ปัจจุบันได้เห็นถึงความสำคัญของงาน และสมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับศิษย์เก่า                  
ที่สร้างผลงานจนเป็นที่เชิดชู เกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจความรักสถาบันให้แก่โรงเรียนโยธินบูรณะ
แห่งนี้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ในวันหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะได้มีโอกาสขึ้นมายืนตระหง่านอย่างสง่างามท่ามกลาง
กำลังใจของครู อาจารย์ เพ่ือนพ้อง น้อง พ่ี ณ จุดนี้บ้าง เป็นการเริ่มต้นในการดึงหรือโน้มเหนี่ยวให้ศิษย์เก่า 

/ที่กำลัง... 
-๑๐- 

 
ที่กำลังจะจบการศึกษาออกไปแสวงหาความก้าวหน้าในอนาคตได้มีความผูกพัน และเห็นถึงความสำคัญของ
การเป็นสมาชิกสมาคมฯ คณะกรรมการฯ ควรร่วมกันพิจารณาจัดงานในรูปแบบใหม่ที่มีมิติของการบูรณาการ 
การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนดังที่กล่าวมาแล้ว 
 พันโท สุชาติฯ/กรรมการฯ การจัดงานที่โรงเรียนซึ่งมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ มีความพร้อม      
ทั้งทรัพยากรและบุคลากร ควรนำนักเรียนปัจจุบันเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งด้านการแสดง        
การดนตรี การรังสรรค์งาน (Creative) โดยสมาคมฯ กำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมไว้ให้
ชัดเจน เพื่อนักเรียนจะได้นำไปพิจารณาในการเข้ามามีส่วนร่วม ไม่จำเป็นต้องใช้บริการของบริษัทหรือผู้จัดการ
งานกิจกรรมต่างๆ (Organizer) เป็นการประหยัดงบประมาณ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ความภาคภูมิใจ 
ความรักสามัคคี รวมทั้งการทำงานเป็นหมู่คณะ และที่สำคัญน้องๆเหล่านี้จะเป็นผู้ที่จะเชิญชวนและนำกลุ่มคน
รุ่นใหม่เข้ามาสู่โลกแห่งวัฒนธรรมที่สวยงามของพวกเราชาวโยธินบูรณะ 
 นางดารารัศม์ิฯ/รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ/กรรมการฯ ขอเรียนให้ที่ประชุมฯ     
ทราบถึงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของ
นักเรียนโยธินบูรณะ ที่มีความอ่อนไหวและอาจมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนทั้งจากภายในและภายนอก
โรงเรียน ผู้บริหารทุกคนมีความห่วงใยทั้งคุณครูและนักเรียนในทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นการจะดำเนินการในเรื่อง
ใดๆจะต้องระมัดระวังเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจและอารมณ์ มีการรับฟังเสียงสะท้อนหรือการ
นำเสนอแนวคิดผ่านการบอกเล่าในมิติต่างๆ เป็นความโชคดีที่นักเรียนโยธินบูรณะมีการแสดงออกในสิ่งที่



โรงเรียนและสังคมกังวลน้อยมาก และไม่มีการกระทำที่เกินเลยหรือก้าวล่วง มีการพูดคุยหารือกับผู้แทน
นักเรียนอยู่ตลอดเวลา แต่การดำเนินการใดๆที่เป็นภาพรวมอันอาจมีความสุ่มเสี่ยงนั้นจะต้องนำประเด็นเหล่านี้   
มาร่วมกันพิจารณาให้รอบคอบ 
  นายธรรมศักดิ์ ฯ/กรรมการฯ ขอมอบภาพเขียนลายเส้นพระพุทธสุ พัฒน์ โยธินบูรณา                  
ภิรักษ์ ซึ่งเป็นพระประจำโรงเรียน จำนวน ๓ ภาพ มี ๓ ขนาด (ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ และขนาดโปสการ์ด) 
ไว้ให้กับสมาคมฯ สำหรับพิจารณามอบให้ผู้ที่มีอุปการะคุณหรือผู้ที่มีจิตศรัทธา เพ่ือสร้างกุศลหารายได้ในการ
สมทบทุนสร้างหอพระของโรงเรียนโยธินบูรณะต่อไป 
  พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ในนามสมาคมฯ ขอขอบคุณ ผอ.ณรงค์ฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ รองดารารัศมิ์ฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ตลอดจนพ่ีๆทุกท่าน   
ที่กรุณาให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยที่เป็นประโยชน์เพ่ือที่จะให้คณะทำงานได้นำไป        
เป็ นข้อ พิจารณ าในการกำหนดแนวทางก ารจัดงานต่อไป  รวมทั้ งนายธรรมศักดิ์ ฯ  /กรรมการฯ                      
ที่มีแนวคิดและมอบภาพเขียนลายเส้นที่เป็นสิริมงคลเพ่ือสนับสนุนการหารายได้ในการนำมาสร้างหอพระของ
โรงเรียนโยธินบูรณะ นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการประชุมเตรียมการในวันนี้ และจะได้นำบรรจุในวาระ     
การประชุมหารือของคณะทำงานต่อไป 
 นายศรีชายฯ/อุปนายกฯ ขอเสนอให้สมาคมฯ ลงทุนจัดพิมพ์ภาพเขียนลายเส้นพระพุทธสุพัฒน์
โยธินบูรณาภิรักษ์ขนาดโปสการ์ดสำหรับแจกผู้ที่มาร่วมงานทุกคนเพ่ือเป็นของที่ระลึก โดยมีตู้รับบริจาคเพ่ือ
สมทบทุนตามกำลังศรัทธา จะสามารถเรียกพลังศรัทธาและความเต็มใจได้มากกว่าที่จะตั้งกฎเกณฑ์ท่ีตายตัว 
 พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการฯ  รายได้ที่สมาคมฯ วางแผนไว้             
แยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑.) ส่วนที่สมาคมฯ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ 
ตลอดจนบุคคลที่เคารพนับถือและมีศักยภาพ ปีที่ผ่านมามีการจัดทำป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ขอบคุณติดไว้           
ภายในงาน สำหรับปีนี้จะเปลี่ยนเป็นการมอบภาพเขียนลายเส้นพระพุทธสุพัฒน์โยธินบูรณาภิรักษ์เพ่ือขอบคุณแทน 
๒.) สมาคมฯ จัดพิมพ์ภาพเขียนลายเส้นพระพุทธสุพัฒน์โยธินบูรณาภิรักษ์ขนาดโปสการ์ดสำหรับมอบให้ผู้ที่มา
ร่วมงานเพ่ือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา 

/นายกสมาคมฯ... 
 

-๑๑- 
 

 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ สมาคมฯ ต้องการข้อมูลการใช้งบประมาณที่ยังขาดอยู่เพ่ือใช้ในการ
ก่อสร้างหอพระด้านหน้าโรงเรียนโยธินบูรณะ เพ่ือสมาคมฯ จะได้พิจารณาจัดหางบประมาณมาสนับสนุน      
ให้สามารถก่อสร้างต่อไปจนสำเร็จลุล่วง ต้องมีความชัดเจนในการวางแผนงานของสมาคมฯ  ส่วนการนำ
ภาพเขียนลายเส้นพระพุทธสุพัฒน์โยธินบูรณาภิรักษ์มาแจกผู้มาร่วมงานนั้น เห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิด  
 การจัดงานในปีนี้คงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือใช้พลังความสามารถของสมาคมฯ และทรัพยากร
ของโรงเรียนที่มีอยู่ดำเนินการจัดงานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ โดยไม่ใช้บริการของบริษัทหรือผู้จัดการงาน
กิจกรรมต่างๆ (Organizer) เพ่ือการประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องเน้นความอลังการแต่เป็นไปตามลำดับพิธี       
ที่สวยงามและความสนุกสนามตามแบบฉบับของพวกเรา 
 นายณรงค์ฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ/อุปนายกฯ ในนามของโรงเรียนโยธินบูรณะ      
ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างหอพระ ต้องขอโทษสมาคมฯ ที่การประสานงานของโรงเรียนยังขาด



ความต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลด้านการก่อสร้าง งบประมาณและอ่ืนๆมีการขาดช่วงไปบ้าง โอกาสต่อไป                       
โรงเรียนโยธินบูรณะจะได้แก้ไขให้ดีขึ้นโดยมีการประสานงานและจัดให้มีการประชุมรายงานความคืบหน้า
ระหว่างโรงเรียน สมาคมฯ ชมรมครูอาวุโส ชมรมผู้ปกครอง และส่วนประสานงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้
รับทราบความคืบหน้าไปพร้อมๆกัน 
 มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการจัดงานวันไหว้ครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามที่ พลเอก พิสิทธิ์ฯ/
อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ       
 วาระที่ ๔.๒  เรื่อง ร่างระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ว่าด้วยการสรรหาศิษย์เก่าโยธิน
บูรณะท่ีมีเกียรติประวัติดีเด่นหรือที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อประกาศเกียรติคุณ พ.ศ....  
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ว่าด้วยการสรรหาศิษย์เก่า    
โยธินบูรณะที่มีเกียรติประวัติดีเด่นฯ ไม่มีนัยยะที่เปลี่ยนแปลงหรือนอกเหนือไปจากระเบียบสมาคมฯ          
พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ พลเอก สุรใจ  จิตต์แจ้ง อดีตนายกสมาคมฯ ได้ร่างไว้ เพียงแต่จะมีการนำระเบียบฯ 
ดังกล่าวมาร้อยเรียง นำข้อความที่ซ้ำซ้อนหรือคำที่ฟุ่มเฟือยออกไป หรือปรับแก้ให้ถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด 
เรียบร้อยและชัดเจนขึ้น โดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือทำหน้าที่รวบรวม คัดเลือกผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่ เหมาะสมในการได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์ เก่าดี เด่น และ
คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวสามารถแต่งตั้งผู้แทนส่วนต่างๆที่เหมาะสมเฉพาะด้านอีกจำนวนหนึ่งแต่ไม่เกิน      
๒๐ คน โดยคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนโรงเรียนฯ ผู้แทนครู และประธานรุ่นศิษย์เก่าหรือผู้แทน สามารถเสนอ
รายชื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะอนุกรรมการฯนำเข้าสู่วาระการพิจารณา โดยขอกำหนดให้คณะอนุกรรมการ
สรรหารายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการได้รับรางวัลให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือสมาคมฯ                  
จะได้นำเข้าที่ประชุมเพ่ือตกลงใจขั้นสุดท้ายภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และขออนุญาตมอบให้                       
นายเขมชาติ ศุภนรากุล กรรมการสมาคมฯ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 
 พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ ตามที่นายกสมาคมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ 
ทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน และการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการแล้วนั้น                    
ให้สำนักงานเลขานุการฯ ได้รีบดำเนินการร่างคำสั่ งแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการพร้อมอำนาจหน้าที่               
ความรับผิดชอบ เพ่ือให้นายกสมาคมฯ ได้ลงลายมือชื่อในคำสั่งแต่งตั้งโดยเร็ว เพ่ือคณะอนุกรรมการจะได้
สามารถดำเนินการและจัดทำประมาณการด้านงบประมาณได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด 
 มติที่ประชุม รับทราบการสั่งการเรื่อง ร่างระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ว่าด้วยการสรรหา
ศิษย์เก่าโยธินบูรณะที่มีเกียรติประวัติดีเด่นหรือที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพ่ือประกาศ                  
เกียรติคุณ พ.ศ.... ของนายกสมาคมฯ ตามที่ พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ แจ้งให้                    
ที่ประชุมฯ ทราบ 

/๕. วาระท่ี ๕... 
 

-๑๒- 
๕. วาระท่ี ๕ 

เรื่อง อ่ืนๆ 
  พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ วาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  มีการเสนอเข้าสู่วาระนี้ 
จำนวน ๒ เรื่อง และหากมีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมในวาระนี้เพิ่มเติม ขอเชิญครับ 



  วาระที่ ๕.๑  เรื่อง กิจกรรมระหว่างสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะกับโรงเรียนในเครือโยธิน
บูรณะ และโรงเรียนน้อง (สว้าและสะปัน) โดย นายณรงค์  สมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ   
/อุปนายกฯ 
  นายณรงค์ฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ/อุปนายกฯ สืบเนื่องจากการที่ โรงเรียน         
โยธินบูรณะ มีจำนวน ๔ โรงเรียน (๑. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)      
๓.  โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ๔. โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง) แต่ละโรงเรียนมีความเป็นเอกเทศ       
ในการบริหารจัดการ โดยโรงเรียนโยธินบูรณะเป็นโรงเรียนพี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนอีก ๓ แห่งนั้นเป็นโรงเรียน
มีขนาดเล็ก การบริหารจัดการจึงไม่ค่อยเข้มแข็ง โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการที่ยังมีความแตกต่างกัน 
จึงมีแนวคิดที่จะทำให้โรงเรียนโยธินบูรณะทั้ง ๔ โรงเรียน มีรูปแบบการบริหารจัดการ มีเอกลักษณ์ที่เป็น
แนวทางเดียวกันหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำอย่างไรที่จะสร้างสัญลักษณ์ที่จะสามารถหลอมรวมใจกัน     
เป็นพี่เป็นน้องที่แบบพิมพ์เดียวกัน สร้างโรงเรียนโยธินบูรณะทัง้ ๔ โรงเรียนให้เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเหนือกว่า
คำว่า “โรงเรียน” หรือเรียกว่า “สถาบันโยธินบูรณะ” มีธรรมนูญของโยธินบูรณะเพ่ือรวมใจทั้ง ๔ โรงเรียน
ตลอดจนศิษย์เก่าให้หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน มีเอกลักษณ์ มีอัตลักษณ์ มีรูปแบบการบริหารการศึกษา        
ที่คล้ายกัน จึงได้มีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโยธินบูรณะว่าเราควรจะมีการให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ความอนุเคราะห์ หรือให้การสนับสนุนโรงเรียนน้องตามที่ได้รับการร้องขอ โดยการนำกิจกรรม     
ที่โรงเรียนน้องเสนอมานำเข้าสู่แผนงานของโรงเรียนโยธินบูรณะเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพ่ือที่จะ
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จะต้องมีการเชิญผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน
มาทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และตกลงร่วมใจในการดำเนินการในรูปแบบ “สถาบันโยธินบูรณะ” จากนั้น
จะนำข้อตกลงใจของผู้บริหารเข้าสู่วาระการพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบและให้การสนับสนุนกิจกรรม       
ในการประชุมของสมคมฯ เพ่ือการมีส่วนร่วมต่อไป นี่คือความเป็นมาและความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพ่ือให้
เกิดเป็นรูปธรรมในห้วงเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฯ ท่านปัจจุบัน     
  สำหรับโรงเรียนสว้าและโรงเรียนสะปัน จังหวัดน่าน  ที่ ไม่ได้เป็นโรงเรียนในเครือพ่ีน้อง      
โรงเรียนโยธินบูรณะเคยมีกิจกรรมที่เข้าไปดูแลปีละครั้ง บางครั้งมีเครือข่ายต่างๆเข้าไปร่วมดูแลโดยในลักษณะ
ขบวนคาราวานแบ่งปันความสุข ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสถวายรายงานความคืบหน้าการดูแล
โรงเรียนสว้าและโรงเรียนสะปัน จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริให้สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงพระกรุณาทราบ ในโอกาสร่วมกับสมาคมฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลละออง
พระบาทเพ่ือถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย                       
ซึ่งพระองค์ท่านทรงกล่าวขอบใจและขอให้ดำเนินการต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโยธินบูรณะ
ได้นำกิจกรรมนี้บรรจุเข้าไว้ในแผนงานประจำปีของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถรองรับการออกคำสั่ง
เดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการได้ ซึ่งโรงเรียนโยธินบูรณะกำหนดการเยี่ยม
โรงเรียนสว้าและโรงเรียนสะปัน ห้วงประมาณเดือนทกราคม ๒๕๖๔ โดยจะเชิญผู้บริหารหรือผู้แทนโรงเรียน
โยธินบูรณะที่ ๔ โรงเรียน รวมทั้งนายกสมาคมฯ และผู้แทน ชมรมฯ องค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนโยธินบูรณะ ร่วมคณะเดินทางไปสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ด้วย 
  นายสมนึกฯ/อุปนายกฯ จากแนวคิดของผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะที่นำเสนอต่อที่ประชุม
นั้น จึงมีแนวคิดว่าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ควรสอดประสานกับโรงเรียนโยธินบูรณะ โดยการจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ สัญจร ณ โรงเรียนจะไปร่วมจัดกิจกรรม ทั้งยังเป็นเกียรติกับโรงเรียนน้องด้วย 

 



/นายกสมาคมฯ... 
-๑๓- 

 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  สมาคมฯ ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้ และอยู่ใน
เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ อีกทั้งได้มีการหารือร่วมกันกับผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะมาระยะ
หนึ่งแล้วเช่นกัน  การสร้าง “สถาบันโยธินบูรณะ” และการเยี่ยมโรงเรียนสว้าและโรงเรียนสะปัน ต้องมีการ
เริ่มต้น ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ผลสำเร็จจึงจะตามมาดั่งเจตนารมณ์ที่คาดหวังไว้ 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อหารือเรื่องกิจกรรมระหว่างสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะกับโรงเรียน      
ในเครือโยธินบูรณะ และโรงเรียนน้อง (สว้าและสะปัน) ในพระราชดำริ โดย นายณรงค์ฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียน
โยธินบูรณะ/อุปนายกฯ นำเสนอ ตลอดจนข้อสั่งการของนายกสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
    วาระท่ี ๕.๒  เรื่อง การจัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ
กับโรงเรียนโยธินบูรณะ โดย นายสมนึก  ม่ันในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ  
  นายสมนึกฯ/อุปนายกฯ  นายกสมาคมฯ กรุณ าดำริให้มี การจัดการแข่ งขัน ฟุตบอล                            
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าโยธินบูรณะกับผู้บริหารโรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสาน
สัมพันธ์และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย โดยกำหนดห้วงเวลาการจัดการแข่งขันไว้ประมาณเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ มีการแบ่งการแข่งขันเป็นระดับอายุของนักกีฬาไว้ จำนวน ๓ ระดับ คือ ๑.) อายุต่ำกว่า ๔๐ ปี                       
๒.) อายุมากกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป และ ๓.) วีไอพี อาวุโส  
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  จากการหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ เห็นว่า                      
เรื่องสุขภาพของบุคลากรทั้งของสมาคมฯและโรงเรียนมีความสำคัญมาก รวมทั้งโรงเรียนโยธินบูรณะมีสนาม
ฟุตบอลเป็นของตนอง ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย การเล่นกีฬาของนักเรียน ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก
ที่มาขอใช้สนามกีฬา แต่ยังขาดการบริหารจัดการใช้สนามกีฬาให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ควรมีการใช้สนามกีฬา   
ที่มีอยู่อย่างคุมค่า อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารรงเรียน คุณครู ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
ที่ดี มีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ชมรมฟุตบอลของสมาคมฯ ได้รับไปพิจารณาดำเนินการ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการสันทนาการ 
  นายณรงค์ฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ/อุปนายกฯ โรงเรียนโยธินบูรณะยินดีให้การ
สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสมาคมฯ  สามารถให้การสนับสนุนทั้งนักกีฬา กรรมการ      
สนามกีฬา ตลอดจนการจัดเลี้ยงสังสรรค์ภายหลังจบการแข่งขันฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เพ่ือความรัก สามัคคี และ
มิตรไมตรี โดยขออนุญาตกำหนดขั้นต้นในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันฯ   
มีเวลาในการเตรียมการแต่เนิ่นๆ  
  มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการจัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่างสมาคมศิษย์เก่า
โยธินบูรณะกับโรงเรียนโยธินบูรณะ ตามท่ีนายสมนึกฯ/อุปนายกฯ และตามสั่งการของนายกสมาคมฯ 
 

๖. วาระที่ ๖ 
ประธานกล่าวปิดการประชุมฯ 
  นายณรงค์ฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ/อุปนายกฯ ขออนุญาตกล่าวความรู้สึก         
ก่อนปิดการประชุมฯ  ในนามของครอบครัวโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งเป็นครอบครัวอันอบอุ่น ครอบครัว                   
แห่งความสมัครสมานสามัคคี ครอบครัวดีของ สพม.๑ และครอบครัวชั้น ๑ ของประเทศ ขอขอบคุณ                    



นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตลอดจนศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมกัน
ทำสะพานบุญในการทอดกฐินสามัคคีของโรงเรียนโยธินบูรณะ ณ วัดขุนทราย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยความดีใจยิ่ง  

/นายกสมาคมฯ... 
 
 
 

-๑๔- 
 

 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ 
 วาระที่  ๖.๑ การประชุมสมาคมฯ ครั้งต่อไป กำหนดในเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓           
ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ   
 วาระที่ ๖.๒ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ชมรมครูอาวุโส ผู้บริหารโรงเรียน และผู้เข้าร่วม       

ประชุมฯ ทุกท่าน ขอปิดการประชุมฯ 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.   

                    นาง    
                                          (แว่นฟา้  ทิมรอด) 

                                                 ผู้ชว่ยจดบันทึกการประชุม 
 
            
       พลเอก   
                ( สุรชาติ   จิตต์แจ้ง )      นาย  
         นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ                   ( สมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร ) 
                               กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
                                                       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
     
          นาย   
                              ( ดนัย   จารุณ ) 
              เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
                 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 


